

# Đời Sống Đấng Christ

**Chúa Giê-xu Rửa Chân Môn Đồ**

**Giăng 13:1-30**

**Câu Gốc  
Thiếu Nhi**

“Các người cũng làm như Ta đã làm cho các người.” Giăng 13:15

**Câu Gốc  
Nhi Đồng**

“Vì Ta đã làm gương cho các người, để các người cũng làm như Ta đã làm cho các người.” Giăng 13:15

**Câu Chuyện  
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Mấy tuần qua, chúng ta đã học về việc Chúa Giê-xu biết trước Ngài sắp chết. Ngài nói với các môn đồ Ngài, cố gắng để chuẩn bị họ về sự chết của Ngài. Có em nào nhớ mọi việc này xảy ra ở đâu không? À, chúng ta đã học rằng buổi tối đặc biệt mà Chúa Giê-xu đã dùng với các bạn Ngài, Ma-thê, Ma-ri và La-xa-rơ, cách Lễ Vượt Qua sáu ngày. Lễ Vượt Qua là kỳ lễ được tổ chức vào tháng Ba hay tháng Tư hàng năm để kỷ niệm Đức Chúa Trời đã giải cứu họ khỏi kiếp nô lệ ở Ai-cập như thế nào. Chúng ta cũng học biết rằng ngày hôm sau, tức là năm ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy người ta vẫy những nhánh lá kè để chào đón Ngài. Chúa Giê-xu trở lại Giê-ru-sa-lem và Ngài biết rằng những người lãnh đạo đang tìm cách giết Ngài. Ngài biết đã đến thời điểm cho điều đó. Suốt tuần lễ đó, bắt đầu từ ngày Chúa Nhật, Chúa Giê-xu cỡi lừa vào thành, Chúa Giê-xu chuẩn bị cho sự chết của Ngài. Chúng ta vẫn chưa nói đến điều này, nhưng tuần lễ đó sẽ là tuần lễ cuối cùng trước khi Ngài chết.

Trong suốt tuần lễ cuối cùng, Chúa Giê-xu thiết lập một bữa ăn tối với các môn đồ Ngài. Ngài định vào tối thứ Năm. Ngài biết rằng Ngài sẽ chết vào ngày hôm sau, Thứ Sáu. Ngài muốn ăn bữa ăn cuối cùng, "Bữa ăn tối cuối cùng," với các bạn Ngài. Họ ăn trong một phòng trên lầu. Tất cả mọi người đều bước vào và ngồi xuống quanh bàn ăn. Không có người đầy tớ nào ở đó để rửa những bàn chân đầy bụi bám hay để phục vụ bữa ăn. Tất cả họ ăn cùng với nhau, các môn đồ cũng chưa hiểu đây là bữa ăn cuối cùng, chưa hiểu rằng Chúa Giê-xu sẽ chết thay cho họ. Chúa Giê-xu yêu mến những người này, nhưng Ngài vẫn còn nhiều điều muốn nói với họ.

Đức Chúa Giê-xu đứng lên, cởi áo khoác ngoài của Ngài ra, và quấn một cái khăn quanh thắt lưng Ngài. Ngài đổ nước vào trong một cái chậu và bắt đầu đi từ môn đồ này sang môn đồ khác, rửa những bàn chân đầy bụi bẩn cho họ và lau khô

**Mục Đích  
Bài Học**

Day sự quan trọng việc đặt người khác lên trước, quan tâm và phục vụ cho họ.

bằng khăn. Ngài rửa chân cho hết thầy trong bọn họ, nhưng khi Ngài đến chỗ Phi-e-rơ, Phi-e-rơ nói: "Không, lạy Chúa, xin đừng rửa chân con!" Phi-e-rơ hiểu rằng rửa chân là công việc của người đầy tớ thấp kém nhất trong nhà. Ông không nghĩ Chúa Giê-xu nên làm một điều mà lẽ ra một người đầy tớ phải làm.

Chúa Giê-xu đang dạy họ đôi điều khi Ngài rửa chân cho họ. Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ Ngài, những người theo Ngài rằng, họ có biết Ngài đã làm gì không. Ngài giải thích rằng họ gọi Ngài là "Thầy" và "Chúa" là đúng. Nhưng Ngài cũng giải thích rằng nếu Ngài, là Thầy và Chúa của họ, đã trở nên như người phục vụ thấp hèn nhất rửa chân cho họ, thì họ cũng phải làm như vậy. Chúa Giê-xu đang nói về việc rửa chân, nhưng Ngài cũng nói về nhiều hơn thế nữa. Chúa Giê-xu đang dạy những người theo Ngài rằng nếu họ muốn trở nên giống như Ngài, họ cần phải phục vụ người khác. Chúa Giê-xu không muốn họ chỉ nghĩ về điều gì là tốt cho bản thân họ mà thôi. Ngài không muốn họ đi vòng quanh và chỉ làm những việc họ muốn làm. Chúa Giê-xu muốn họ nhìn những người xung quanh họ. Ngài muốn họ nhìn thấy nhu cầu của những người chung quanh, giống như Chúa Giê-xu thấy rằng các môn đệ Ngài cần được rửa chân cho sạch sẽ.

Cũng trong tối đó, trong khi họ đang dùng bữa tối với nhau, có một người ích kỷ. Một người đã quyết định bán đứng Chúa Giê-xu cho những người lãnh đạo muốn tìm giết Ngài. Đó chính là Giu-đa, một trong những người theo Chúa Giê-xu. Ông đã đi với Chúa cũng lâu như những người khác. Không một ai nghi ngờ Giu-đa là người sẽ phản bội Chúa Giê-xu. Giu-đa đã có mặt cùng với những người khác và để cho Chúa Giê-xu rửa chân cho ông. Ông cũng có mặt khi Chúa Giê-xu nói về việc phục vụ người khác. Nhưng Giu-đa chọn phục vụ cho bản thân ông. Điều Chúa Giê-xu muốn không còn quan trọng với ông nữa và ông rời khỏi phòng cao ấy vào đêm đó để nộp Chúa Giê-xu cho những kẻ ghét Ngài.

Còn em thì sao? Em phục vụ ai? Em phục vụ bản thân mình, cũng như Giu-đa đã làm, chỉ muốn làm điều làm mình vui vẻ? Hay là em đang phục vụ Đức Chúa Trời, theo gương Chúa Giê-xu phục vụ người khác và nghĩ đến nhu cầu của người khác trước tiên? Ngày hôm nay em sẽ chọn Đức Chúa Trời chăng? Không giống như sự hối hận mà Giu-đa đã cảm nhận sau cái quyết định ích kỷ của ông, em sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã chọn Chúa.

Dạy câu gốc bằng cách lặp đi lặp lại. Nói đừng đoạn ngắn của câu gốc, và bảo học viên lặp lại theo bạn. Tiếp tục với những đoạn dài hơn cho đến khi trọn cả câu.

Cầu nguyện, cảm ơn Chúa vì đã dạy chúng ta điều chúng ta cần phải làm. Cảm ơn Ngài đã cho chúng ta những tấm gương về cách sống.

**Trò Chơi  
Câu Gốc**

**Cầu Nguyện**

#### **Chuẩn Bị Cho Tuần Tới**

Bài 31  
Điều Răn Mới  
Giăng 13:31-35

## Bài Học Cho Thiếu Nhi

### Chúa Giê-xu Dạy Cách Khác

**Hát:** "Ồ, em yêu Chúa Giê-xu biết bao!"

Hôm nay hãy mang một túi kẹo, hoặc gì đó hấp dẫn tương tự, vào lớp. Trước khi học bài học, hãy mở bao ra và xem phản ứng, để các học viên của bạn hành động tự nhiên.

**Dạy:** Bao nhiêu người trong các em khi thấy túi kẹo của tôi đã nghĩ: "Ồ, bạn em, Ma-ri, thích viên kẹo đó, và em của em, James, thích viên kẹo kia" hay không? Hay em nghĩ rằng: "Ngon quá, em sẽ túm lấy viên kẹo thật ngon kia trước khi bạn khác kịp lấy nó." Nói thật, tôi nghĩ rằng nhiều người trong số chúng ta luôn nghĩ về bản thân mình trước. Chúng ta nghĩ rằng: "Đó là viên kẹo em muốn có!" Bài học từ Kinh Thánh kể cho chúng ta một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chúng ta đã học rằng Chúa Giê-xu đang ở trong thành Giê-ru-sa-lem rộng lớn. Khi Ngài vào thành, đoàn dân thật hớn hờ khi gặp Ngài và họ vẫy những nhánh lá kè. Chúng ta cũng học rằng Chúa Giê-xu biết là Ngài sắp phải chết. Điều này nghe có vẻ hơi buồn, nhưng Chúa Giê-xu đến để chết thế cho tội nhân.

Trong tuần lễ Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài định dùng bữa tối với những người theo Ngài. Hết thầy mọi người nhóm nhau lại, mười hai môn đồ và Chúa Giê-xu. Họ dùng bữa tối với nhau và khi đó Chúa Giê-xu đứng lên khỏi bàn. Các em thấy đó, trong thời Chúa Giê-xu sống, người ta đi lại trên những đôi giày sandal trên những con đường đầy bụi. Đến nỗi nếu họ chỉ bước xuống đường một lát, chân của họ sẽ trở nên rất dơ và đầy bụi cát. Thường thì có những người đầy tớ trong mỗi nhà để làm công việc như là rửa chân dơ bẩn của khách. Nhưng đêm nay, tối Thứ Năm, khi Chúa Giê-xu dùng bữa với các bạn Ngài, không có người phục vụ nào rửa chân Ngài hay chân môn đồ Ngài cả. Chúa Giê-xu đứng dậy từ bàn ăn sau khi ăn xong vì chẳng có ai khác rửa chân cho Ngài. Chúa Giê-xu lấy một chậu nước và một cái khăn và rồi rửa chân cho môn đồ Ngài. Nước mát lạnh trên đôi chân nóng, khô và đầy bụi bẩn của họ! Chúa Giê-xu lau khô chân của họ bằng chiếc khăn.

Chúa Giê-xu, là Thầy và Lãnh Đạo của họ, vừa mới làm một việc mà chỉ có người hầu mới làm! Chúa Giê-xu muốn dạy các bạn Ngài nghĩ đến người khác trước tiên. Ngài muốn các em nghĩ đến người khác để giúp đỡ họ trước khi các em tự giúp mình. Và Ngài cũng muốn tôi làm như thế nữa. Em có thể giúp người khác cách nào trong tuần này?

**Cầu nguyện:** Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã phục vụ con và dạy con cách phục vụ và giúp đỡ những người khác.

## Sinh Hoạt

---

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Đan một "cái khăn" bằng giấy thủ công, mảnh vải hay vải ru-băng.
- Làm đôi giày Sandal từ giấy bìa cứng và sớ đay.
- Làm những cái chậu nhỏ từ đất sét nắn hay bột nhào. Dán chúng vào bìa cứng hay giấy các-tông và in câu gốc từ Giăng 13.
- Làm dấu chân. Có thể vẽ thu nhỏ bằng giấy thấm mực và mu bàn tay của một học viên hay bằng sơn màu và chân của học viên của bạn.
- Diễn lại Bữa Ăn Tối Cuối Cùng với nước nho, bánh mì lạt và ngay cả các rau quả trong ngày Lễ Vượt Qua... Tiếp tục phục vụ rửa chân khi mà bạn, là người hướng dẫn, rửa chân cho học viên của bạn. Hãy nói về sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ của Ngài có liên quan đến tinh thần phục vụ.
- Đưa học viên của bạn đi thăm những người không thể đến nhà thờ hoặc những người chưa bao giờ đến. Chia sẻ ít kẹo với họ và hát vài bài hát khi mình họp lại.